

‘ประจักษ์’เคาะงบกองทุนอนุรักษ์ฯ9ต.ค.

กรุงเทพธุรกิจ ● “ส.กทอ.”ขงบอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯ 9 ต.ค.นี้ เดินหน้าอนุมัติโครงการยื่นขอใช้งบปี 61-62 หลังครบกำหนดปิดยื่นเอกสารเพิ่มเติม 26 ก.ย.ที่ผ่านมา

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ได้เสนอขอจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (บอร์ดชุดใหญ่) ที่มี พล.อ.อ.ประจักษ์ จันทองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 9 ต.ค.นี้ เพื่อเดินหน้ารื้อพิจารณาอนุมัติค่าของปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” วงเงิน 5,200 ล้านบาท และพิจารณาค่าของปี 2562 ที่มีกรอบวงเงินสนับสนุน 10,448 ล้านบาท

หลังจากครบกำหนดตามที่การประชุมบอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯ มีคำสั่งให้ชะลอการพิจารณาค่าขอไว้ เพื่อให้ทบทวนคำขอต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์และกระจายการใช้งบกองทุนฯ อย่างทั่วถึง และขยายระยะเวลาเปิดให้ยื่นเอกสารประกอบคำขอเพิ่มเติมในส่วนของงบปี 2561 ไปจนถึงวัน 26 ก.ย.ที่ผ่านมา

ส่วนผลการตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสการดำเนินงานของกองทุนฯ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ส่งรายงานผลสอบเบื้องต้นมาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลต่างๆ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้อีกทั้งคณะกรรมการฯ ยังขอขยายระยะเวลาในการทำงานออกไป เพราะยังต้องใช้เวลาศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน

ทั้งนี้ ตามขั้นตอนแล้วคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องนำเสนอ

ผลการดำเนินงานส่งให้กับนายกฤษฎิ์ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ เป็นผู้พิจารณาต่อ และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ก่อนส่งต่อไปให้บอร์ดกองทุนฯ ตามลำดับ

สำหรับการประชุมบอร์ดกองทุนฯ เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้พิจารณาค่าของปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” วงเงิน 5,200 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคิดเป็นมูลค่าคำขอเพียง 1,640 ล้านบาท จากงบที่มีอยู่ 5,200 ล้านบาท ยังเหลืองบอีกราว 3,000 ล้านบาท ซึ่งให้ไปปรับคำขอให้สมบูรณ์ถึงสิ้นเดือน ก.ย.นี้

ส่วนการพิจารณาค่าของปี 2562 ที่มีกรอบวงเงินสนับสนุน 10,448 ล้านบาท เบื้องต้นมีผู้ผ่านเกณฑ์ 380 คำขอ คิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท จึงยังเหลือวงเงินอีกกว่า 3,000 ล้านบาท จากคำขอที่เสนอเข้ามา 955 โครงการ วงเงิน 33,341 ล้านบาท